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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรต ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ   ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. อ.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. อ.บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. อ.นิล พันธ์ุคงช่ืน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๐. ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี 
๑๒. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี 
๑๓. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๕. ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๖. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๗. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๘. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๙. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒๐. อ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๒๑. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๒. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๓. ผศ.พรสวรรค์ จันทะวงศ์ อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๒๔. อ.ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๒๕. อ.ดร.ไกรวุฒิ ใจคําปัน อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๒๖. อ.ดร.จตุพร เสถียรคง อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๒๗. ผศ.ดร.พงษ์พันธ์ุ  ลีฬหเกรียงไกร อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๘. รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
๒๙. อ.ภัทรมน พันธ์ุแพง อาจารย์ประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๓๐. อ.สัญฌา พันธ์ุแพง อาจารย์ประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
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๓๑. อ.พุทธชาติ ยมกิจ อาจารย์ประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๓๒. อ.คมสัน โกเสนตอ อาจารย์ประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๓๓. นางประไพ ปรีชา รักษาการผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑   เรื่องแจ้งของประธานทีป่ระชุม 
 
  ๑.๑.๑ การมอบสัมฤทธิบตัรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ทีผ่่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 
และไดร้บัเงินประจําตาํแหน่ง จํานวน ๑ ราย 

 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้สภามหาวิทยาลัยมอบสัมฤทธิบัตร 
ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจําตําแหน่ง จํานวน ๑ ราย  
โดยมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการนําเสนอ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ นําเสนอ 
ที่ประชุมว่า ด้วย ก.พ.อ. เห็นชอบให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๑ ราย ให้ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ และได้รับเงินประจําตําแหน่ง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา อาจารย์ประจําภาควิชา
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งระดับรองศาสตราจารย์ โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) เอกสารคําสอน รายวิชา “การตรวจสอบเด็ก 
ที่มีความต้องการพิเศษ” ๒) ตํารา เรื่อง “การศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก” และ ๓) งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา : การศึกษาบทบาทของหน่วยงาน 
ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” 
 จากน้ันรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ได้รับมอบสัมฤทธิบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย  
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ที่ได้สร้างสรรค์งาน
วิชาการให้กับภาควิชา มหาวิทยาลัย และสังคม  
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  ๑.๑.๒ การมอบสัมฤทธิบตัรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
ทีผ่่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการและได้รบัเงนิประจาํตําแหน่ง จํานวน ๒ ราย 

 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้สภามหาวิทยาลัยมอบสัมฤทธิบัตร 
ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจําตําแหน่ง จํานวน ๒ ราย โดยมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  
วงศ์สุข เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการนําเสนอ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ นําเสนอ 
ที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน  
๒ ราย ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และได้รับเงินประจําตําแหน่ง ดังน้ี 
  ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ จันทะวงศ์ อาจารย์ประจําภาควิชาดนตรีและศลิปะการแสดง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ดนตรี 
วิจักษ์” และตํารา “การฝึกปฏิบัติทรัมเป็ต (Practical Studies of Trumpet)” 
  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ุ ลีฬหเกรียงไกร อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงาน 
ที่ ได้ รับให้ เลื่ อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา  
“ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช” และงานวิจัย “คุณภาพนํ้าและความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บนํ้าแม่จอกหลวงและห้วยตึงเฒ่า อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” 
 จากน้ันผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ จันทะวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ุ ลีฬหเกรียงไกร 
ได้รับมอบสัมฤทธิบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ และแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ จันทะวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พงษ์พันธ์ุ ลีฬหเกรียงไกร ที่ได้สร้างสรรค์งานวิชาการให้กับภาควิชา มหาวิทยาลัย และสังคม  
  

หลังพิธีมอบสัมฤทธิบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวกับผู้ที่ได้รับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ดังน้ี “เป้าหมายสูงสุดของการเป็นมหาวิทยาลัย คือ การสร้างสรรค์งานทางวิชาการ ซึ่งนักปราชญ์ทางอุดมศึกษา
กล่าวไว้ว่า การที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์ได้ต้องสร้างสรรค์วิชาการ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) วิชาการทางด้านการสอน : 
Scholarship of Teaching ๒) วิชาการทางด้านศึกษาค้นคว้า : Scholarship of Discovery ๓) การนําความรู้
ทางด้านวิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสาขาวิชาน้ัน ๆ และกับสังคม : Scholarship of Application 
และ ๔) วิชาการทางด้านบูรณาการ : Scholarship of Integration ซึ่งบุคลากรสายวิชาการผู้ที่ทํางานอยู่ใน
มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างวิชาการทั้ง ๔ ด้านน้ีให้ได้ จนกระทั่งได้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 
เพ่ือมุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิชาการต่อไป” 
 



๕ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

  ๑.๑.๓ การเย่ียมเยียนคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ พืน้ทีแ่ม่สา และพืน้ทีแ่ม่ริม 

 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่าในช่วงเช้าของวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนคณะวิทยาการจัดการ พ้ืนที่แม่สา และคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ้ืนที่แม่ริม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมีความคิดเห็นดังน้ี 

๑) คณะวิทยาการจัดการมีศักยภาพในการบริหารจัดการการใช้พ้ืนที่ค่อนข้างสูง มีนักศึกษา 
ที่อยู่ในการดูแลกว่า ๑,๕๐๐ คน มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณปีละ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ดังน้ัน คณะกรรมการศึกษาแนวทางการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
ว่าจะดําเนินการในพ้ืนที่แม่สาอย่างไร และต้องรีบตัดสินใจ มิเช่นน้ันจะทําให้เกิดความลังเลในการตัดสินใจ 
ของผู้บริหารคณะ และกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่ทํางานในพ้ืนที่แม่สาได้ 

๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะที่มีพ้ืนที่/ทรัพย์สินค่อนข้างมาก อาคารและสถานท่ี
ค่อนข้างพร้อม มีเครื่องมือค่อนข้างทันสมัยเหมาะสําหรับการจัดการเรียนการสอนซึง่แตกต่างจากคณะวิทยาการจัดการ 
มีจํานวนอาจารย์และนักศึกษาน้อย คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรต้องมีแผนในการพัฒนาคณะให้ชัดเจน 
ว่าในช่วงระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง จะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง โดยวิเคราะห์จากศักยภาพทางด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น งบประมาณประจําปี งบประมาณครุภัณฑ์ 
คณะจะดําเนินการอย่างไรต่อไป แต่เน่ืองจากเพ่ิงเข้ารับการดํารงตําแหน่ง ฉะน้ัน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ต้องคอยดูแล ช่วยเหลือ และให้กําลังใจ สภามหาวิทยาลัยเองต้องให้การสนับสนุน ให้สมกับมีคณะที่มีศักยภาพ
สูงแต่ยังไม่ได้ใช้ศักยภาพเหล่าน้ันอย่างเต็มที่ และในโอกาสต่อไปจะไปเย่ียมเยียนคณะอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด และความฝัน ต่อไป 
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การเย่ียมเยียนคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ณ พ้ืนที่แม่สา และพ้ืนที่แม่ริม ของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๒.๑ กําหนดการงานพธิีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๙   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ  
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ          
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ กองกิจการในพระองค์-
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้นําความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว  
ทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ จํานวน ๒๒,๐๗๑ คน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ (รวม ๔ วัน)  



๖ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และขอความอนุเคราะห์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และให้เกียรติ
แสดงความยินดีแก่บัณฑิต ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 ๑.๒.๒ พิธีทาํบุญตักบาตร บวงสรวงพระพิฆเนศวร และสบืชะตาหลวง   

เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
ประจําปี ๒๕๕๙ 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กําหนดให้วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๗) ได้เปิดสอนในนามโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม
ประจํามณฑลพายัพ) โดยได้กําหนดการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จํานวน ๙๙ รูป  
พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย บวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีเปิดป้าย
มูลนิธิ ๙๐ ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิธีเปิดกิจกรรม Job Fair พิธีทําบุญทักษิณานุปทานแด่ผู้ล่วงลับ 
พิธีสืบชะตาหลวง พิธีมอบรางวัลพระพิฆเนศวร รางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รางวัลนักศึกษาและนักกีฬาที่ทําช่ือเสียงให้ กับมหาวิทยาลัย ระหว่างเวลา ๐๖.๓๙ – ๑๒.๐๐ น. นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 จากน้ันนายทินกร นําบุญจิตต์ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (ก.จ.ม.) ได้นําเสนอรายช่ือบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น 
ประจําปี พ .ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านความเห็นชอบของ ก.จ.ม . ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  
๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ จํานวน ๙ ราย ดังน้ี 
  ๑)  รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ สังกัด คณะครุศาสตร์ 
  ๒) อาจารย์ภาสกร โทณะวณิก สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๓) อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ สังกัด วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
  ๔) นางกชามาศ ยาสมุทร์ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย 
  ๕) นายวีรพงษ์ ยะไวทย์ สังกัด สํานักงานอธิการบดี 
  ๖) นางสาวกรรณิกา ซาซง สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ๗) นางวันเพ็ญ พิพัฒน์พงษ์กมล สังกัด สํานักทะเบียนและประมวลผล 
  ๘) นางไพวรรณ ท้าวเคหะ สังกัด สํานักหอสมุด 
  ๙) นายทวีวัฒน์ หนักแน่น สังกัด สํานักงานบริหารศูนย์แม่ริม 
  โดยทั้ง ๙ ราย ได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และโล่เกียรติยศ เมื่อวันที่  
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 
  



๗ 
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ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม Job Fair ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังน้ี ๑) เป็นการส่งเสริมการดําเนินเศรษฐกิจ/ธุรกิจภายในท้องถิ่น โดยนํานักศึกษาและบัณฑิตที่
มีคุณภาพให้ กับฝ่ ายเศรษฐกิจของจั งห วัดเชียงใหม่  ๒ ) ต้องการให้ นักศึกษามี โอกาสได้มี งานทํ า  
๓) สนองแนวความคิดของนายกสภามหาวิทยาลัยที่จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยการมอบ
โอกาสให้นักศึกษาสามารถมีงานทําระหว่างศึกษาอยู่ เป็นการส่งเสริมการทํางาน และการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจท้องถิ่น มีการเชิญบริษัทเอกชนท้องถิ่นเข้ามา ๓๒ บริษัท และนําเสนอ
ตําแหน่งงาน ๕๐๐ ตําแหน่ง มีนักศึกษาและบัณฑิตเข้ามาสมัครประมาณ ๑๕๕ ตําแหน่ง ซึ่งภาคเอกชน 
จะดําเนินการเชิญนักศึกษาและบัณฑิตเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้วคิดว่าในการจัดกิจกรรม Job Fair ครั้งต่อ ๆ ไป จะกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้ห่างจาก 
ช่วงก่อนที่นักศึกษาจะสอบ เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณอธิการบดีที่ให้เกียรติ 
เป็นประธาน กองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ซึ่งหลายท่านได้กรุณาไปให้กําลังใจต่อการจัดกิจกรรมของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบกับภาคเอกชนมีความพึงพอใจที่ได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน 
ทําให้เกิดความเข้าใจและยินดีที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมากย่ิงขึ้น  
 

ทีป่ระชุมมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
๑) กิจกรรมการคัดเลือกให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นประจําปีเป็นกิจกรรมที่ดี บุคลากรเหล่าน้ี

จะมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับการยกย่องและเชิดชูจากมหาวิทยาลัย เกิดเป็นขวัญและกําลังใจ และจะดํารงตน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ดังน้ัน ควรจัดกิจกรรมน้ีต่อไปทุกปีและมีกระบวนการในการคัดเลือกที่เข้มข้น 
มากย่ิงขึ้น  

๒) กิจกรรม Job Fair เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างมาก 
มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา จํานวนประมาณ ๕,๐๐๐ คน และหากรวมจํานวนบัณฑิต 
ในทุกมหาวิทยาลัยแล้ว ในแต่ละปีการศึกษามีจํานวนรวมกับเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งยังไม่รวมผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทําให้รู้สึกกังวล
และค่อนข้างห่วงใยว่าบัณฑิตจะไปทํางานที่ใด ฉะน้ัน ความร่วมมือกันในลักษณะน้ีเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก 
นอกจากให้โอกาสนักศึกษาได้มีงานทําแล้วยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเศรษฐกิจ 
ของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งเป็นพันธกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วย และยังเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
หลักของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่จะสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว คณะทุกคณะควรให้ความสนใจ
ในงานนี้เป็นพิเศษ และควรจัดกิจกรรม Job Fair มากกว่าหน่ึงครั้งต่อปี เน่ืองจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
ทุกภาคเรียน กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักที่ต้องดูแลนักศึกษาให้มีงานทํา ทั้งในระหว่างที่นักศึกษา
กําลังศึกษาอยู่และหลังจากสําเร็จการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาต้องเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่และต้องร่วมกัน 
กับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย องค์กรนักศึกษา สภาคณาจารย์และข้าราชการ ควรเข้ามาร่วมกัน
ช่วยเหลือ/ดูแลนักศึกษา  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ และขอบคุณประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(ก.จ.ม.) และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ได้จัดกิจกรรมท่ีดีและมีประโยชน์อย่างย่ิง
ต่อมหาวิทยาลัย 



๘ 
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๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๓.๑ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 ฉบับที่ ๖ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการดําเนินการจัดทําจดหมายข่าว 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทําจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ ๖ 
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัย
ที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ 
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 

๑. หน้า ๑๙ บรรทัดสุดท้าย แก้ไขข้อความ 
จากเดิม “ในระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒, ๖.๑ และ ๖.๒ ของการประชุมในคร้ังน้ีต่อไป” 
เป็น “ในระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒, ๖.๑ และ ๖.๒ ของการประชุมในคร้ังน้ีต่อไป” 

๒. หน้า ๒๑ บรรทัดสุดท้าย เพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี “ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป” 

๓. หน้า ๒๘ บรรทัดที่ ๑๘ แก้ไขข้อความ 
 จากเดิม  “ข้อ ๑๖ (๖) (๗) และ (๘) ควรพิจารณา...” 
 เป็น “ข้อ ๑๖ (๖) (๗) และ (๘) ควรพิจารณา...” 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) ในระเบียบวาระที่ ๕.๒, ๕.๓ และ ๕.๔ ไม่ควรระบุช่ือ เป็นเรื่องที่ออกมาทําให้คนเข้าใจว่า
ผมเป็นคนไม่ดี แต่กรณีที่คนนอกมาแล้วผมไม่ผิด มิหนําซ้ํากรรมการน่าจะต้องขอโทษผมด้วย ที่สอบสวนต้ังปีกว่า 
โดยไม่แสดงความรับผดิชอบ ทําให้เกิดความเสียหาย การเขียนรายงานการประชุมไม่ถูกต้องเกิดเป็นภาพลบกับผม 
เข้าข่ายผิดกฎหมายซึ่งผมต้องพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรเพ่ือปกป้องสิทธ์ิของผม 



๙ 
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๒) หน้า ๒๘ เรื่องมติของคณะกรรมการการปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งจะเห็นว่าข้อบังคับการได้มา
ซึ่งผู้แทนจากคณาจารย์ที่อยู่ในสภามหาวิทยาลัย กับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ข้อเสนอแนะมี
หลายข้อ ในส่วนของผมได้อภิปรายและเสนอไว้ในข้อ ๑๘ หน้า ๒๘ ให้ศึกษา ข้อ ๖ (๖) (๗) (๘) และการให้
ศึกษา ข้อ ๑๙ ควรกําหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมและข้อห้ามไว้เพ่ือความเหมาะสม แต่มติออกมาควรให้
ครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ  

๓) มติต้องเอาตามที่ประชุมสรุป ไม่ใช่เอาความเห็นของอาจารย์คนเดียวมาทําเป็นมติ  
๔) ในเมื่อมอบคณะกรรมการศึกษา การศึกษาน่าจะเป็นผลดี วันน้ันก็ไม่ได้เป็นการลงมติ 

เข้าใจว่าถ้าจําไม่ผิดเป็นการสรุปจากความคิดเห็นของท่านนายกเอง เรื่องน้ีเราอภิปรายกว้าง การศึกษาอย่าง
รอบด้านก็จะหมดข้อสงสัย 

๕) ให้คงมติไว้เช่นเดิม 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมค ร้ังที่  ๔ /๒๕๕๙  วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๙  ตามที่ แ ก้ ไข  

โดยระเบียบวาระที่ ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔, ๖.๑, ๖.๒, ๖.๓ และ ๖.๔ ซึ่งเป็นการประชุมลับ ที่ประชุมจะพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมเฉพาะระเบียบวาระน้ี ในระเบียบวาระที่ ๖.๑ ของการประชุมในคร้ังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสบืเนื่อง 
 
 ๓.๑ การได้รับทนุการศึกษามูลนธิิราชประชานเุคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอ
ที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุม 
ได้รับทราบการได้รับทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้ว และได้มอบมหาวิทยาลัยหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายช่ือ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งจํานวนทุน และจํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 
ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป  

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการหาข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ    

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) รายท่ี ๗ และ ๘ โอกาสที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษามีมากน้อยแค่ไหน มหาวิทยาลัย 
ควรมีแผนการหรือวิธีการที่จะช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาดังกล่าว 

๒) รายท่ี ๘ เป็นปริญญาตรีปี ๓ หากเป็นเกรดเฉล่ียสะสม จะมีโอกาสพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ค่อนข้างสูง แต่กรณีน้ีเป็นเกรดเฉลี่ยเทอมเดียว ฉะน้ัน ควรระบุหมายเหตุให้ชัดเจนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ในทิศทางเดียวกัน 

๓) ควรมีรายงานผลการศึกษาจากทุกคณะ ทุกหลักสูตร และทุกภาคการศึกษา โดยแยกเป็น
รายบุคคล เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้ทัน และมหาวิทยาลัยควรจัดระบบข้อมูลนักศึกษาใหม่ 



๑๐ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔) ทุนน้ีไม่ ได้มีข้อห้ามเรื่องผลการเรียน  นักศึกษายังคงได้รับทุนการศึกษาน้ี ต่อไป  
แต่มหาวิทยาลัยควรให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะพอทําได้ ไม่ควรปล่อยให้ล่วงเลยมาจนถึงขณะน้ี รวมไปถึง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรด้วย ข้อมูลน้ีคณะต่าง ๆ ควรร่วมกันพิจารณากับสํานักทะเบียนและประมวลผล 
ว่าจะทําอย่างไรให้ได้ข้อมูลดังกล่าวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะข้อมูลของกลุ่มที่สุ่มเสี่ยง นอกจากน้ีนักศึกษา 
ที่เดือดร้อนเรื่องอ่ืน ๆ เช่น เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่าย เดือดร้อนเรื่องความผิดพลาดต่าง ๆ มหาวิทยาลัย 
จะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไร  

๕) ควรหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายช่ือมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ได้รับทุนน้ีด้วยว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน
ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ มีก่ีมหาวิทยาลัย แต่ละมหาวิทยาลัยได้รับก่ีทุน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถบอกได้ว่า
ที่มหาวิทยาลัยเราได้รับน้ันมันมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  

๖) ควรศึกษากระบวนการพิจารณาการให้ทุนของมูลนิธิฯ โดยมหาวิทยาลัยควรเข้าไปร่วม
พิจารณาการให้ทุนดังกล่าวกับมูลนิธิฯ เพราะโดยปกติใครมาทําอะไรกับมหาวิทยาลัยก็ควรจะให้มหาวิทยาลัย 
มีส่วนร่วมด้วย อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบและให้การดูแลเรื่องทุน ซึ่งจะสามารถ 
ช่วยพิจารณาดูว่านักศึกษาที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ น้ัน ยังได้ทุนอ่ืนด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความซ้ําซ้อน 
เป็นต้น โดยหลักการควรผ่านคณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เป็น ประธานกรรมการ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยช่วยหาข้อมูลดังกล่าวด้วย หากมูลนิธิฯ ดําเนินการ
โดยไม่ผ่านการพิจารณาหรือขั้นตอนอะไรเลยคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าใดนัก 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการหาข้อมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี ๑) รายช่ือมหาวิทยาลัย 

ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งจํานวนทุน และจํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนของแต่ละ
มหาวิทยาลัย โดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป ๒) ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุนของกรรมการ
มูลนิธิฯ ดังกล่าว ว่ามีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร มหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพิจารณา
จัดสรรทุนดังกล่าวด้วยได้หรือไม่ 
 
 ๓.๒ การได้รับทนุการศึกษาพระราชทานในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอ
ที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุม 
ได้รับทราบการได้รับทุนการศึกษาพระราชทานในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้ว และได้มอบมหาวิทยาลัยหาข้อมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับรายช่ือมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งจํานวนทุน และจํานวน
นักศึกษาที่ได้รับทุนของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการหาข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ    
 



๑๑ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑) ควรหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายช่ือมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ได้รับทุนน้ีด้วยว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน

ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ มีก่ีมหาวิทยาลัย แต่ละมหาวิทยาลัยได้รับก่ีทุน มิเช่นน้ันจะไม่สามารถบอกได้ว่า
ที่มหาวิทยาลัยเราได้รับน้ันมากน้อยเพียงไรเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  

๒) ควรศึกษากระบวนการพิจารณาการให้ทุนของมูลนิธิฯ โดยมหาวิทยาลัยควรเข้าไปร่วม
พิจารณาการให้ทุนดังกล่าวกับมูลนิธิฯ เพราะโดยปกติใครมาทําอะไรกับมหาวิทยาลัยก็ควรจะให้มหาวิทยาลัย 
มีส่วนร่วมด้วย อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบและให้การดูแลเรื่องทุน ซึ่งจะสามารถ 
ช่วยพิจารณาดูว่านักศึกษาที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ น้ัน ยังได้ทุนอ่ืนด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความซ้ําซ้อน 
เป็นต้น โดยหลักการควรผ่านคณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย เป็น ประธานกรรมการ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยช่วยหาข้อมูลดังกล่าวด้วย หากมูลนิธิฯ ดําเนินการ
โดยไม่ผ่านการพิจารณาหรือขั้นตอนอะไรเลย อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าใดนัก 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการหาข้อมูลเพ่ิมเติม ดังน้ี ๑) รายช่ือมหาวิทยาลัย 

ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งจํานวนทุน และจํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนของแต่ละ
มหาวิทยาลัย โดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป ๒) ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุนของกรรมการ
มูลนิธิฯ ดังกล่าว ว่ามีขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร มหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพิจารณา
จัดสรรทุนดังกล่าวด้วยได้หรือไม่ 
 
 ๓.๓ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  

“๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน” 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอ
ที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุม 
ได้รับทราบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ป่ินราชัน”
ดังกล่าว และมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการอย่างเร่งด่วน โดยให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานกิจกรรมน้ีอย่างเป็นรูปธรรมในการประชุมครั้งต่อไป 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการหาข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๓  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ    

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) ควรมีการกําหนดรูปแบบของการจัดนิทรรศการครั้งน้ีให้ ชัดเจน และจะนําอะไร 
มานําเสนอในนิทรรศการ ไม่ควรนําเสนอโดยการใช้ป้ายไวนิลทั้งหมดเพราะไม่น่าสนใจ ควรมีการจัดนิทรรศการ 
ในรูปแบบอ่ืนที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะป้ายไวนิล เช่น การสาธิต การนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย  

๒) ในการนําเสนอครั้งต่อไป ควรสรุปมาว่าจัดนิทรรศการรวมแล้วมีก่ีนิทรรศการ ควรพิจารณา
จํานวนของการจัดนิทรรศการว่าจะดูได้ทั่วถึงหรือไม่ กิจกรรมวิชาการมีอะไรบ้างและมีจํานวนเท่าใด มีก่ีกิจกรรม 
หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมากเกินไปจะดําเนินการอย่างไร จะคัดเลือกให้เหลือกิจกรรมที่โดดเด่นและน่าสนใจ 
ที่สามารถทําให้ผู้ที่ เข้ามาดูแล้วประทับใจและดูได้ทั่วถึง มิเช่นน้ันก็จะเป็นการดูผ่าน ๆ ดูให้จบ ๆ ไป  



๑๒ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ไม่เกิดประโยชน์ ไม่เกิดการเรียนรู้อะไร ซึ่งไม่สมพระเกียรติของพระองค์ท่าน ต้องพิจารณาดูว่านิทรรศการ
อะไรที่ดี ที่เหมาะสม ต้องร่วมกันพิจารณา  

๓) กิจกรรมวิชาการทั้งหมดมีจํานวนเท่าใด ควรพิจารณาว่าอะไรดี/เหมาะสมและตรงกับ 
พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมากที่สุด  

๔) การจัดประกวดแข่งขัน ควรพิจารณาว่าใครเป็นคนจัด นักศึกษามีหรือไม่ นักเรียนโรงเรียน
สาธิตมีหรือไม่ โรงเรียนต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงมีโอกาสได้เข้ามาร่วมกิจกรรมน้ีหรือไม่ โรงเรียนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาส
มหาวิทยาลัยควรเชิญมาร่วมงาน เพ่ือให้มารู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ควรเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมาด้วย 
เพ่ือจะได้ทราบว่าพระองค์ท่านได้ทําอะไรท่ีเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประชาชนชาวไทย น่ีคือจุดมุ่งหมาย
ให้ผู้เข้าร่วมรับรู้และรู้สึกได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัว และรับรู้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เป็นสถาบันที่ควรส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาต่อ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี 

๕) ผู้ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่อนข้างมีความสําคัญ ฉะน้ัน ควรรีบติดต่อขอความกรุณา
ท่านเพื่อจองเวลาแต่เน่ิน ๆ และควรเตรียมแผนสํารองไว้เผื่อว่าผู้ที่มหาวิทยาลัยคาดหวังไว้รายแรกไม่สะดวก 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร่งด่วนเน่ืองจากใกล้กําหนดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมดังกล่าว  

๖) เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยลําดับต้น ๆ ที่คิดเรื่องครองราชย์ 
๗๐ พรรษา ก่อนที่มหาวิทยาลัยอ่ืนคิด แต่ในขณะนี้มหาวิทยาลัยอ่ืนได้ดําเนินการไปแล้ว ฉะน้ันมหาวิทยาลัย 
ก็จัดกิจกรรมน้ีทําให้ดีที่สุดและหาประธานที่ดีและเหมาะสม และควรติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น  
สถานวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ เพ่ือเข้ามาชมและถ่ายทอด ประธานส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยช่วยประสานงานให้นักธุรกิจเข้ามาชมกิจกรรมดังกล่าว สภาคณาจารย์และข้าราชการควรเชิญชวน 
และขอความร่วมมือให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาร่วมงาน องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาต้องเข้ามาดูแล
อย่างเต็มที่ สรุปคือทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 
ต่าง ๆ ให้สมพระเกียรติอย่างแท้จริง และให้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ด้วย 

๗) การบันทึกกิจกรรมครั้งน้ีเป็นเรื่องสําคัญ ต้องมีคนเก็บรวมรวมข้อมูล คนบันทึกข้อมูล 
ต่าง ๆ ซึ่งยังไม่มีปรากฏในแผนการดําเนินการน้ีเลย และควรจัดพิมพ์หนังสือเก่ียวกับพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ 
ของพระองค์ท่านที่มีส่วนอย่างมากต่อสังคมไทย อาจจะเขียนเองหรือไปรวบรวมจากผู้ที่มีความรู้/ผู้เช่ียวชาญ 
โดยขออนุญาตนําข้อมูลเหล่าน้ันมารวบรวมไว้ในรูปเล่มที่มีคุณค่า ฉะน้ัน ผู้ที่มาร่วมงานน้ีก็จะได้รับหนังสือ
ดังกล่าวไปด้วยซึ่งมีคุณค่าและอยู่ได้ยาวนาน  

๘) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในด้านสถานท่ีอย่างเต็มที่ 
เพ่ือให้ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการอ่ืนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยมหาวิทยาลัยควรเป็นแกนหลักในการ
ประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  

๙) ควรดําเนินการในทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ และทันกับกําหนดการที่กําหนดไว้ หรือหาก
จะเลื่อนกําหนดการออกไปก็ได้ ขอให้ทําออกมาแล้วมีคุณภาพสมพระเกียรติของพระองค์ท่าน ซึ่งไม่จําเป็น 
ต้องเป็นวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่ขอให้เป็นภายในปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นปีที่ท่านทรงครองราชย์ ๗๐ ปี หาก
มหาวิทยาลัยคิดว่าตามกําหนดการเดิมเกรงว่าจะไม่ทันและไม่มั่นใจก็อาจจะเลื่อนไปจนกว่าจะพร้อมและมั่นใจ
ว่าจะจัดได้อย่างสมพระเกียรติ หากไม่เลื่อนแล้วดําเนินการให้พอเสร็จ ๆ ไป แบบน้ีไม่ควรทําอย่างย่ิง 

๑๐) ควรมีการแสดงมิติด้านศิลปวัฒนธรรมของพระองค์ท่านโดยตรงที่ เห็นเป็นรูปธรรม  
ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านเพลง/ดนตรี ซึ่งพระองค์ท่านมีรสนิยมด้านดนตรีที่ยอดเย่ียมมาก วัฒนธรรม
ทางสุนทรียะ อีกทั้งเป็นผู้นําทางด้านกีฬา และอีกมากมายหลายสาขา ทรงสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 
จนได้สิทธิบัตร เป็นต้น 



๑๓ 
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มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา

ดําเนินการ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
 
 ๓.๔ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ  
และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาและมีมติมอบคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิจารณาทบทวน ข้อ ๖ (๓) และข้อ ๗ ใหม่ โดยนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้ทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณาทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๔ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา    

 

 ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. มีสิ่งหน่ึงที่ค่อนข้างเหมือนกันคือมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะให้ประธานสภาคณาจารย์ 

และข้าราชการเป็นประธาน และที่ น่าสนใจอย่างหน่ึงคือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้อธิการบดีแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการเลือก ประกอบด้วย คณาจารย์ที่ เป็นผู้แทนคณะ คณะละ ๑ คน ที่คณบดีเสนอ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ เป็นกรรมการ  

๒. ข้อ ๗ ไม่ควรให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน  
เน่ืองจากอธิการบดีมีภารกิจมากมาย ควรเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ หรือไม่ก็เหมือนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

๓. ข้อ ๖ (๓) ไม่ควรกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เน่ืองจากผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ส่วนใหญ่มีแต่ผู้ที่ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ที่มีความสนใจและอยากเข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา  

๔.  ที่ นํามาเสนอน้ันส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ในส่วนราชการมีแต่ส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ แล้วหากพิจารณาในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก็มี 
ความแตกต่างกัน ซึ่งบางสิ่งบางอย่างไม่ควรทําเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนเพราะการกําหนดข้อบังคับฯ น้ัน  
ต้องพิจารณาจากหลาย ๆ อย่าง ทั้งสิ่งแวดล้อมและบริบทอ่ืน มหาวิทยาลัยในกํากับก็มีบริบทแบบหน่ึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดอยู่ในส่วนราชการ จึงมีความเห็นว่าคณะกรรมการฯ ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด
ซึ่งมันเป็นเรื่องของข้อบังคับที่กระทบกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ เป็นการริดรอนสิทธิของผู้สมัคร แทนที่ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ก็ควรจะลงสมัครได้แต่กลับไม่ได้ อยากทราบว่าคณะกรรมการฯ พิจารณารอบคอบหรือไม่  
มีการประชุมก่ีครั้ง รายงานการประชุมเป็นอย่างไร ซึ่งตรงน้ีคิดว่ามันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงหรือหมิ่นเหม่ต่อ 
การมิชอบด้วยกฎหมาย และต่อศาลปกครอง การศึกษานั้นควรศึกษาวิจัยหรือช้ีข้อดีข้อเสีย มีเอกสารยืนยัน



๑๔ 
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หรือไม่ และข้อบังคับฯ ฉบับเดิมไม่ดีอย่างไรถึงได้แก้ไขเพ่ือลดทอนสิทธิที่มีอยู่เดิม อันน้ีสําคัญ อีกทั้งเป็นเรื่อง 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิความเป็นอาจารย์ ระเบียบข้าราชการพลเรือน มาตรา ๗ ไม่ได้กําหนดลึกขนาดนี้  

๕. ข้อบังคับฯ ที่นํามาเสนอของแต่ละมหาวิทยาลัยน้ัน ออกมาก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัย 
ในกํากับ ไม่ใช่เพ่ิงออก  

๖. ข้อ ๗ ควรคงไว้ตามข้อบังคับฯ ฉบับเดิม ผู้ที่ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจําควรคงไว้เหมือนฉบับเดิมซึ่งดีอยู่แล้ว คือให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ ไม่มี 
ข้อช้ีชัดว่ามันเสียหายตรงไหน หากแก้ไขต้องมีการศึกษาวิจัยว่ามีข้อเสียหายอะไร ขอเสนอให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาฯ  

๗. ข้อ ๖ (๗) หากจะระบุโทษก็ควรระบุระดับโทษให้ชัดเจน หรือจะเปิดกว้าง มหาวิทยาลัย
ไม่ควรริดรอนสิทธิความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
เน่ืองจากข้อบังคับฉบับเดิมของไม่ได้เสียหายอะไร และข้อ ๖ (๘) ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากเกินไป ควร
พิจารณาจาก ๑) มหาวิทยาลัยเป็นส่วนราชการ ๒) มาตรฐานกลางของระเบียบข้าราชการพลเรือน มาตรา ๗ 
และ ๓) ความเป็นสิทธ์ิ ความเป็นอาจารย์ ไม่ควรกําหนดระดับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๘. ควรต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและสิทธิส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ควรคิดถึง
สิทธิส่วนบุคคล  

๙. ควรศึกษาข้อ ๖ (๓) (๖) (๗) (๘) ใหม่ และควรให้มีผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มีส่วนร่วม  
โดยประชาวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น  

๑๐. ข้อมูลที่คณะกรรมการฯ นําเสนอน้ี มีเพียง ๖ แห่ง จากมหาวิทยาลัยกว่า ๑๐๐ แห่ง 
เฉพาะมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ มี ๓๙ แห่ง เลือกมาแค่แห่งเดียว บริบทต่าง ๆ เป็นอย่างไรได้ศึกษาหรือไม่  

๑๑. ไม่ควรหวาดระแวงกันจนเกินไป เพราะการที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในเร่ืองน้ีน้ัน 
เพ่ือให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา อีกทั้งยังมีคณะกรรมการชุดหน่ึงที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังให้ไปดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมที่สุดที่จะได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
เข้ามา ซึ่งคณะกรรมการฯ ก็ไปดําเนินการจัดทํามาแล้วและเสนอในที่ประชุม บางครั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ไม่จําเป็นต้องเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนหากจะออกแบบในส่ิงที่ถูกต้องและส่วนใหญ่ให้การยอมรับ 
ก็สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้ ซึ่งข้อบังคับฉบับน้ีนําเสนอมาสองรอบแล้ว ดังน้ัน ควรพิจารณาเป็นรายข้อ  

๑๒. ข้อมูลที่คณะกรรมการฯ นําเสนอน้ัน เป็นข้อมูลก่อนที่มหาวิทยาลัยอ่ืนจะออกเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับ เช่น ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นของปี พ.ศ. ๒๕51 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก็นํามา ๑ แห่งที่ดูบางเบา ซึ่งพยายามให้เป็นตัวอย่างที่หลากหลายและไม่เข้มจนเกินไป คราวก่อนได้ช้ีแจง
ข้อมูลไปแล้วว่าหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการค่อนข้างมีความสําคัญมาก ทําให้คิดว่ากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําน้ันไม่ใช่นําใครที่ไหนเข้ามาเป็นได้ จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์  
มีความรู้ความสามารถท่ีสามารถให้คําปรึกษาและคําแนะนําต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ได้ ทั้งหมดน้ี 
คณะกรรมการฯ ทําเพ่ือมหาวิทยาลัย ทําเพ่ือส่วนรวม มิได้ทําให้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เพ่ือต้องการให้เป็น
สภาคณาจารย์และข้าราชการที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ ๕ ปี เป็นเรื่องที่ เกือบทุกแห่งระบุไว้หมด  
หากพิจารณาจากน้องใหม่คือกลุ่มราชมงคลค่อนข้างเข้มงวดกว่าน้ี ขั้นตอนทุกอย่างดําเนินการโดยเปิดเผย  
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการเองได้โดยไม่ต้องถึงสภามหาวิทยาลัย จึงควรให้อธิการบดีแต่งต้ังซึ่งเป็นเรื่อง
ของระดับมหาวิทยาลัย และคล้าย ๆ กับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่นํามาเป็นตัวอย่าง 



๑๕ 
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๑๓. ควรพิจารณาเป็นรายข้อว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับมหาวิทยาลัย และการที่จะอภิปราย
ย้อนกลับไปมาคิดว่าประเด็นน้ีจะไม่จบ ไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่จะเหมือนกันทุกเรื่อง แต่ต้องพิจารณาว่า 
ในแต่ละข้อเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หรือไม่ ดังน้ัน จึงควรพิจารณาเป็นรายข้อและฟังเสียง
ส่วนใหญ่เพ่ือตัดสินใจน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า 

๑๔. วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ ทําให้บางกลุ่มหรือสังคมเกิดความหวาดระแวง เพราะการ
ได้ข้อมูลฝ่ายเดียวจากคณะอนุกรรมการฯ เพราะอะไรไม่ นําตัวแทนอาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมด้วย  
ได้มาก็ให้สาธารณชนทราบ เอกสารต่าง ๆ ไม่พร้อมก็ชวนสงสัยให้ระแวง ยังยืนยันว่าควรมีการศึกษา 
และให้เวลากับเร่ืองน้ี ที่สําคัญไม่ใช่เรื่องเร่งรีบอะไร เอาเรื่องที่สําคัญก่อนได้หรือไม่ และสภามหาวิทยาลัยชุดน้ี
ก็เป็นสภามหาวิทยาลัยรักษาการ จริงอยู่ว่าสามารถทําได้ทุกเรื่อง แต่มีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งมีหลายประเด็น 
ที่ต้องตอบสังคม เช่น ศึกษาอย่างไร มีการประชุมก่ีครั้ง รายงานการประชุมมีหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา 
ล้วนมีแต่คําพูด จึงอยากให้ชะลอเพ่ือให้สมานฉันท์และมีส่วนช่วยกันทุกฝ่าย จะได้ไม่เห็นว่าฝ่ายหน่ึงมีอํานาจ 
ก็ลากไปได้เสมือนคล้ายกับว่าเผด็จการ หากส่วนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม ฟังความเห็นทุกฝ่าย ก็จะตรงหลักธรรมาภิบาล 

๑๕. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ได้นําเรียนและอธิบาย
เจตนารมณ์ของการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําแล้วจึงไม่อยากอธิบายซ้ํา  
เพราะจะวกกลับไปที่เดิม พูดไปพูดมาก็คือความหวาดระแวง ประเด็นหน่ึงที่อยากเรียนคือการให้เกียรติ 
ในการทํางานซึ่งถือเป็นเร่ืองสําคัญ คณะกรรมการฯ ที่ไปดําเนินการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งต้ังไป  
มีอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ทํางานกันค่อนข้างละเอียด มีการต้ังอนุกรรมการ
เพ่ิมขึ้นอีก ๓ ชุด ให้พิจารณาดําเนินการทีละเรื่อง ประชุมแต่ละเรื่องใช้เวลาในการพิจารณา ๒ – ๓ ครั้ง  
กว่าจะเสร็จสิ้น มีการประชุมทุกสัปดาห์ และอีกประการหน่ึงคือเป็นสภามหาวิทยาลัยไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎร 
ที่จะต้องมาน่ังถามว่าประชุมก่ีครั้ง รายงานการประชุมเป็นอย่างไร ซึ่งคนละประเด็น ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการเองก็กล่าวว่าได้ศึกษามา ท่านก็ควรพูดและอธิบายเหตุผลให้ที่ประชุมฟัง เพราะเวทีน้ีคือเวทีของ
เหตุและผล ซึ่งพูดกันตลอดมาตรา ๖ และ ๗ ว่าเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏคืออะไร 
ซึ่งเรื่องสิทธิ และลิดรอนสิทธิ ไม่เก่ียวกันเลย ฉะน้ัน สนับสนุนว่าให้พิจารณาเป็นรายข้ออันไหนเห็นว่า
เหมาะสม อันไหนไม่เหมาะสมจะไปแก้ก็รับไปแก้ แต่น่ีวนกลับไปกลับมาจากสองประเด็น คือ ข้อ ๖ (๓) กับข้อ 
๗ แค่น้ันเอง 

๑๖. เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏคือต้องการให้เกิดความสมดุล 
ของทุกฝ่ายเพ่ือให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้ ฉะน้ัน การกําหนดคุณสมบัติของความเป็นอาจารย์  
ก็ถูกคัดกรองมาแล้วจากมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเป็นอาจารย์อยู่แล้ว ตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่มีก่ีคนสามารถนับได้เลย ซึ่งมีจํานวนน้อยมาก ผู้ที่ได้ตําแหน่ง ดร. ทําไมถึงไม่สามารถสมัครได้ ผู้ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ทําไมไม่สามารถสมัครได้ ซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะของประชาธิปไตย หรือจะบอกว่ามันไม่ใช่
ลักษณะของสถาบันการศึกษา แต่มันจะกลายเป็นบริษัทราชภัฏเชียงใหม่ เพราะถ้าสถาบันการศึกษาคนอายุ 
๓๕ ขึ้นไป และเป็นอาจารย์ถึงสมัครไม่ได้ ทําไมต้องมีตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีข้อสังเกตต้ังแต่การประชุม 
ครั้งที่แล้ว  

๑๗. การประชุมครั้งที่ผ่านมามีความเห็นแย้งกรณีขาดหัวหน้าสาขาวิชา ข้อ ๖ (๓) ไม่ได้ระบุว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เท่าน้ันที่สมัครได้ ในข้อน้ีใช้คําว่าหรือเคยดํารงตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยในระดับ 
ไม่ตํ่ากว่ารองคณบดีหรือรองผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ หรือหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าสาขาวิชา 



๑๖ 
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๑๘. ข้อ ๖ (๓) ในมหาวิทยาลัยมีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่ีคน มีความจําเป็นหรือไม่ 
ที่จะต้องกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ หรือมีอาจารย์ที่เคยเป็นผู้บริหารตามที่ระบุก่ีคน แล้วอาจารย์ที่มีอายุ  
๓๕ ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ได้ตําแหน่งทางวิชาการและยังไม่เคยเป็นผู้บริหารแต่เป็นอาจารย์ที่ดีจะทําอย่างไร 

๑๙. ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําควรเป็นผู้ที่มีภูมิความรู้ มีวุฒิภาวะ
พอสมควร รวมทั้งมีประสบการณ์ในเชิงบริหาร เพราะว่าภารกิจและหน้าที่น้ันค่อนข้างสูง สภามหาวิทยาลัยแห่งน้ี
เป็นผู้กํากับนโยบายมหาวิทยาลัย เป็นผู้อนุมัติ และให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะต่อ
มหาวิทยาลัย ฉะน้ัน จึงอยากยกระดับกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้มีวุฒิภาวะสูง คุณภาพมาตรฐานสูง  

๒๐. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํามีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่ามาน่ัง
ประชุม ซึ่งต้องไปทําหน้าที่อ่ืนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ใช้ประสบการณ์ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ดี 
มีข้อที่กําหนดไว้แล้วว่าต้องอายุไม่น้อยกว่า ๓๕ ปี ต้องสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี แต่ว่าบังเอิญอาจารย์ผู้น้ัน
ยังไม่ได้ขอตําแหน่งทางวิชาการ และไม่ค่อยสนใจตําแหน่งบริหาร แต่เป็นอาจารย์ที่ดี อีกทั้งยังเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ จึงเห็นว่าข้อ ๖ (๓) ควรระบุแค่ว่าไม่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารก็น่าจะเพียงพอ 

๒๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีผู้ที่ ดํ ารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  86 คน  
รองศาสตราจารย์ 20 คน และศาสตราจารย์ ๑ คน รวมจํานวนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 107 คน  
จากจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 537 คน ฉะน้ัน อาจารย์ที่เหลืออีกประมาณ 400 คน ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่
ขาดคุณสมบัติหมด ข้อบังคับน้ีก็อาจจะมีจุดอ่อนค่อนข้างมาก  

๒๒. ผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําควรมีคุณภาพ หากเคย
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารก็จะมีความคิดก้าวไกล สามารถเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยได้  
มีความคิดและมุมมองที่กว้างขวาง ส่วนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการก็มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ 
ที่พอจะเช่ือว่าสามารถให้ความคิดเห็นด้านวิชาการได้ อีกทั้งยังมีเวลาที่จะมาช่วยมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่  
หากอาจารย์ที่ยังไม่ได้ทําตําแหน่งทางวิชาการก็น่าจะไปทําตําแหน่งทางวิชาการก่อนเป็นหลัก ซึ่งเป็นการพัฒนา
ตนเองอีกทางหน่ึง  

๒๓. ข้อบังคับน้ีหากมองอีกมุมหน่ึงอาจทําให้อาจารย์มีแรงกระตุ้นในการทําผลงานทางวิชาการ
เพ่ือสิทธ์ิอย่างอ่ืนที่จะตามมาด้วย ไม่ใช่สอนมา ๑๐ ปี ยังไม่กระตือรือร้น ไม่หาความรู้ ไม่ทําผลงาน ซึ่งเป็นสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของอาจารย์ที่ควรจะทํา  

๒๔. สังคมมหาวิทยาลัยเป็นสังคมทางวิชาการ ฉะน้ันต้องเน้นทางด้านวิชาการ หากท่าน
ยอมรับว่ามหาวิทยาลัยเป็นชุมชนเป็นสังคมทางวิชาการต้องรักษาระดับมาตรฐานน้ี  

๒๕. ข้อ ๖ (๗) ที่ อ่ืนระบุระดับโทษขั้นร้ายแรงในวันสมัคร แต่ความหมายข้อน้ีคือไม่เคย 
ถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งโดยนัย คือ ไม่ร้ายแรง เน่ืองจากหากถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงตามความเป็นจริง 
ก็ไม่เหลือในมหาวิทยาลัยแล้ว ได้แก่ ปลดออก กับไล่ออก เท่าน้ัน  

๒๖. ข้อ ๖ (๗) ควรระบุให้ชัดเจน เน่ืองจากยังมีการคุ้มครองกระบวนการปกป้องสิทธ์ิอยู่  
ยังมีกระบวนการอยู่อีกช้ันหน่ึง (๖) อยู่ระหว่างการสอบสวน แต่ (๗) มันสิ้นสุดแล้ว ประเด็นมันต่างกัน  
การลงโทษยังไม่สิ้นสุด ย่ืนกรรมการอุทธรณ์ก็ได้ ไปร้องศาลเค้าคุ้มครองก็ได้ เป็นการป้องปรามฝ่ายบริหาร 

๒๗. ภารกิจน้ีเป็นภารกิจของผู้แทนคณาจารย์ ขอเสนอให้อธิการบดีแต่งต้ังประธานสภา-
คณาจารย์และข้าราชการ เป็น ประธานกรรมการ ให้ดําเนินการสรรหากันเอง เน่ืองจากอธิการบดีก็มีภารกิจ
มากอยู่แล้ว 



๑๗ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๒๘. ควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ เพราะฉะน้ันก็ให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเองมาเป็นประธาน ๑ คน 
ที่เหลือก็ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งต้ังให้อยู่คณะกรรมการฯ อ่ืนต่อไป 
  
 จากน้ันที่ประชุมมีมติให้โหวตโดยการยกมือและนับคะแนนโดยเปิดเผย ซึ่งมีผลดังน้ี 
  คงข้อ ๖ (๓) ตามเสนอ ๑๓  เสียง 
  ตัดข้อ ๖ (๓) ออก ๔  เสียง 
  งดออกเสียง ๑  เสียง 
  ผู้มาประชุม ๑๘  คน 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา

ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง)  
ข้อบังคับฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกกันเอง  
 
 ๓.๕ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... 
 

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ  
และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาและมีมติมอบคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิจารณาทบทวน ข้อ ๑๐ (๓) ใหม่ โดยพิจารณาจาก
อํานาจหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๔ 
เป็นหลัก และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป  

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทําการประชุม
เพ่ือพิจารณาทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๕ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา    

 

 ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. ควรอนุมัติตามเสนอ 
๒. ควรตัดข้อ ๑๐ (๓) ออก  
๓. ผู้ที่มาเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการต้องมีวุฒิภาวะสูง เน่ืองจากส่วนใหญ่ 

ไปเป็นกรรมการแทบทุกชุดเกือบทุกบริบทของมหาวิทยาลัย ฉะน้ัน สิ่งที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ต้องมีคือต้องมีความรู้ความสามารถสูง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์พอสมควร ต้องได้รับการยอมรับจากสังคม
มหาวิทยาลัย  



๑๘ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔. ผู้ที่จะลงสมัครตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาใน
การพิจารณาอยู่พอสมควร และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พอสมควรถึงจะมาลงสมัคร 
 จากน้ันที่ประชุมมีมติให้โหวตโดยการยกมือและนับคะแนนโดยเปิดเผย ซึ่งมีผลดังน้ี 
  คงข้อ ๑๐ (๓) ตามเสนอ ๑๓  เสียง 
  ตัดข้อ ๑๐ (๓) ออก ๓  เสียง 
  งดออกเสียง ๒  เสียง 
  ผู้มาประชุม ๑๘  คน 

 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคดิ 
 

- ไม่ม ี- 
 
 ๔.๒   พิจารณาแตง่ตั้ง 

 
  ๔.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ 
การแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงาน 
ในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๔ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน ๙ ราย รายละเอียด

ตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
  ๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็น ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวนริศรา วิชิต รองคณบดี 

เป็น กรรมการ 



๑๙ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

  ๓. นางสาวเบญจมาศ อินทรส รองคณบดี 
เป็น กรรมการ 

  ๔. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร เป็น กรรมการ 
  ๕. หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร เป็น กรรมการ 
  ๖. นายธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
  ๗. นายวชิรนนท์ แก้วตาปี คณาจารย์ประจํา 

เป็น กรรมการ 
  ๘. หัวหน้าสํานักงานคณบดี เป็น เลขานุการ 
  ๙. นางสาวจนิตภา อัจฉริยากร เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยลําดับที่ ๒ – ๗ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
 
๔.๓ พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 

  ๔.๓.๑ อนุมัติให้ปรญิญาและประกาศนยีบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยอนุกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  

๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วน 
ตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน 
๘๐ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
 ระดับปริญญาโท ๕ คน 
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๓๗ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๓๘ คน 

   รวม ๘๐ คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๘๐ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ  
โดยมีเง่ือนไขว่าตรวจสอบแล้วต้องไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ 
  



๒๐ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๓.๒ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ได้ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็น 
และมีมติเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมอบให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุมสภาวิชาการ แล้วให้ 
งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

บัดน้ี ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

จากน้ันอาจารย์ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร และอาจารย์ ดร.ไกรวุฒิ ใจคําปัน อาจารย์ประจําหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้นําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามท่ีนําเสนอ  
  

 ๔.๓.๓ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้พัฒนาหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นและมีมติเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบให้
ผู้พัฒนาหลักสูตรนําไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุมสภาวิชาการ แล้วให้งานเลขานุการสภาวิชาการ 
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

บัดน้ี ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี-
สารสนเทศและการส่ือสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

จากน้ันอาจารย์สัญฌา พันธ์ุแพง อาจารย์ประจําหลักสูตร ได้นําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมว่าบริบทของ
หลักสูตรน้ีมุ่งเน้นด้านการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ บริบทของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่มุ่งเน้นจะให้นักศึกษาสามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง พร้อมกับสอดคล้องกับวิทยาลัยและจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ดําเนินการทําการพัฒนาหลักสูตรโดยอ้างอิงจาก มคอ.๑ ของสาขาคอมพิวเตอร์ และในตัว
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน้ันตรงตาม มคอ.๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ทุกประการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๒๑ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๑. ควรระบุให้ชัดเจนว่าหลักสูตรน้ีได้พัฒนาขึ้นมานอกเหนือจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม สังคม ความเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงประกาศไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. ๑) ต้องเขียนสรุปให้เห็นภาพรวมก่อน จะนําไประบุไว้
ตรงไหนที่เหมาะสม  

๒. สามารถนําข้อความดังกล่าวไปเพ่ิมเติม หน้า ๕ ข้อ ๑๒.๑ หัวข้อการพัฒนาหลักสูตร  
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดตามท่ีนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(สกอ.) ต่อไป  
  

 ๔.๓.๔ การแก้ไขหลักสูตร ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร 

 
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ในฐานะผู ้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร ดังน้ี 

(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตร ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๖ หลักสูตร รายละเอียดตามท่ีนําเสนอ ดังน้ี 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรฉบับปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 



๒๒ 
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
  ๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นคณบดี พ.ศ. .... 
 

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ  
และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่าตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามคําสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๘ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือ
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี จํานวน ๓ ครั้ง ดังน้ี 

๑) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๒) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๓) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ทีป่ระชุมร่วมกันพจิารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ข้อ ๖ (๕) ควรเพ่ิมระดับหัวหน้าสาขาวิชาเข้าไปด้วย 
๒. อนุกรรมการได้พิจารณาเรื่องคุณสมบัติกันนานพอสมควรและมีความต้ังใจว่าอยากได้ผู้นํา

ทางวิชาการ แต่เน่ืองจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้ออกข้อบังคับเฉพาะ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาเท่าน้ัน ไม่สามารถออกข้อบังคับเพ่ือกําหนดคุณสมบัติได้ เพราะถูกกําหนดไว้แล้ว
โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๗ ส่วนการสรรหานั้น ระบุไว้ว่า “ให้มี 
การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย”  
และโดยหลักของกฎหมายก็ออกได้แต่เพียงหลักเกณฑ์และวิธีการ จึงต้องใช้คําว่าควรมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม  

๓. ข้อ ๘ (๔) ควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ จากเดิม “กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ในคณะที่มีการสรรหา ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน เป็น กรรมการ” เป็น “กรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการในของคณะที่มีการสรรหา ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน เป็น กรรมการ” 

๔. มีการนําสัดส่วนอาจารย์มาคํานวณจํานวนอาจารย์ของแต่ละคณะ ซึ่งคณะที่มีอาจารย์น้อย
ก็จะได้จํานวนอาจารย์น้อย เป็นต้น 

๕. ตามที่กรรมการได้นําเสนอว่าได้สอบถามและมีการมีส่วนร่วมของคณบดี เท่าที่ทราบ 
บางคณะไม่มีส่วนร่วม อยากให้มีการศึกษาและการมีส่วนร่วม  

๖. การมีส่วนร่วมจะมีเมื่อสิ่งที่กระทบในวงกว้างและมีสาระสําคัญที่อยากได้ความคิดเห็น 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ แต่บางกฎหมายเป็นลักษณะบังคับ คือต้องปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น  
ข้อบังคับเรื่องลงโทษผู้เสพยาเสพติด จะไปถามความคิดเห็นจากผู้ติดยาเสพติดไม่ได้ว่าอยากให้กฎหมายออกมา
แบบใด เพราะผู้เสพติดก็อยากเสพติดโดยไม่ต้องถูกลงโทษ น่ีคือเป็นลักษณะดังกล่าว หากสอบถามกฎหมาย
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ลักษณะน้ีก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ กระบวนการนี้ได้ทําแบบสอบถามไปแล้วทุกหน่วยงาน แต่ได้รับความเห็น
ตอบกลับมาไม่ครบทุกคณะ คณะกรรมการก็นําความคิดเห็นดังกล่าวมาประมวลและวิเคราะห์โดยพิจารณา 
จากอดีตที่ผ่านมา ผลดี ผลเสีย ผลกระทบ ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

๗. อยากทราบว่าฉบับเดิมไม่ดีอย่างไร ในหลักการการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสําคัญ ไม่ใช่นึกจะ
แก้ไขหรือหยิบมาก็หยิบ โดยเฉพาะมุมมองคณะกรรมการชุดน้ี ตัวแทนคณาจารย์ก็ไม่มี แต่หากดําเนินการ
อย่างถูกต้องที่ควรจะเป็นก็จะสนับสนุน ไม่ใช่ปรับปรุงเป็นสรรหาแล้วรวบอํานาจ ท้ายสุดตําแหน่งคณบดี 
ของเราเป็นส่วนราชการ ของเก่าก็ดีอยู่แล้ว เด๋ียวน้ีมีส่วนงานภายในที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ แล้วอีกหน่อยเข้ามาน่ังเป็นตัวแทนในสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาในระยะยาว  
เป็นจุดอันตรายหากมีผู้นําที่ไร้หลักธรรมาภิบาล  

๘. ปัจจุบันมีคณบดีตามกฎกระทรวงเพียง ๕ คณะเท่าน้ัน นอกน้ันดําเนินการโดยการสรรหาทั้งหมด 
ที่ผ่านมากระบวนการสรรหาทําให้ได้บุคคลท่ีมีคุณภาพค่อนข้างชัดเจนเข้ามานําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เช่น  
สรรหาผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มีผู้มาสมัคร ๒ ราย เข้ามานําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ผ่านการสรรหา
เพียง ๑ ราย เพ่ือนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการนําเสนอต่อกรรมการสรรหานั้น กรรมการสามารถ
ซักถามได้และได้รับข้อมูลที่มีความแตกต่างกันซึ่งสามารถนํามาพิจารณาในการคัดเลือกได้อย่างเห็นได้ชัด  
และมีการลงมติเป็นเอกฉันท์ให้กับผู้ที่มีความคิดที่สร้างสรรค์และแตกต่าง เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างย่ิง 
ฉะน้ันระบบการสรรหาจะช่วยให้ได้ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีคุณภาพ 

๙. ผู้ที่มาเป็นคณบดีคือคนที่ต้องมาเป็นผู้บังคับบัญชาในคณะ ดังน้ันควรได้รับการยอมรับนับถือ
ของคนในคณะ หากอาจารย์ในคณะไม่ชอบคนน้ีแต่คนน้ีมีคนอ่ืนคอยให้การสนับสนุน การได้เป็นคณบดี 
จะได้ใจผู้บริหารระดับสูงแต่จะไม่ได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชา และจะไม่ได้รับความร่วมมือในการทํางานท่ีดี  
การดําเนินการตามระบบที่ผ่านมาหากสภาพิจารณาแล้วไม่พอใจก็ลงมติได้ 

๑๐. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 
ซึ่งทํางานอย่างเข้มข้นอยู่แล้วไม่มีปัญหาใด ๆ ผิดพลาดตรงไหนเป็นหน้าที่ของคณบดีเพ่ือไปดําเนินการแก้ไข 
สภามหาวิทยาลัย ๒ ใน ๓ สามารถที่จะปลดได้หากเห็นว่าคณบดีไม่มีความเหมาะสม ดังน้ัน ข้อบังคับเดิมน่าจะ
มีประโยชน์และสามารถตอบโจทย์ให้กับครูบาอาจารย์ในคณะได้ดี 

๑๑. จากประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร และจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีปัญหาก็เพราะ 
การเลือกต้ัง หาเสียงแข่งกัน พอได้แล้วจะแบ่งเป็นสองฝ่าย ฝ่ายที่ไม่ได้จะไม่ให้ความร่วมมือเช่นเดียวกัน  
หากเราสรรหาจะได้ผู้ที่มีคุณภาพ แต่สิ่งที่เราต้องการจากคณบดีคือต้องเป็นคุณภาพเชิงวิชาการท่ีจะนําคณะ 
ไปข้างหน้าได้ ประเมินก็ผ่านอย่างดี น่ันคือสิ่งที่เน้นเชิงคุณภาพว่าหากสรรหาจะได้คุณภาพแล้วก็เป็นธรรมด้วย  

๑๒. การปรับปรุงข้อบังคับฉบับน้ีไม่ได้มองว่าข้อบังคับเดิมเลวหรือไม่ดี แต่เป็นเพราะต้องการ
พัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น ฉะน้ัน อะไรที่เห็นว่าไม่ดีเราก็มาปรับปรุงแก้ไข อยากเรียนว่าข้อดีของการสรรหาเท่าที่สรุป 
มี ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ผู้ที่อยากเป็นได้แสดงความจํานงโดยการมาสมัครด้วยตนเองไม่ต้องรอให้ใครเสนอช่ือ 
ทําให้รู้สึกว่าอยากใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองท่ีมีอยู่มาบริหารคณะ ไม่ใช่อยากเป็น 
แต่ไม่กล้าแสดงตัว รอให้ผู้ อ่ืนเสนอช่ือ ซึ่งไม่สง่างาม ต้องแสดงความจํานงว่าอยากเข้ามาเป็นคณบดี 
เพ่ือท้าทายกรรมการสรรหาฯ หรือเพ่ือท้าทายมหาวิทยาลัยว่าตนเองมีความรู้ความสามารถและอยากเข้ามา
เป็นผู้บริหารคณะ ๒) เราจะได้ผู้ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับตําแหน่ง เหมาะสมกับภารกิจของคณะ เพราะ
กรรมการสรรหาฯ จะวิเคราะห์ ศึกษาข้อมูล โดยพิจารณาจากเอกสาร ประวัติและผลงาน ฉะน้ัน ประเด็นน้ี 
คือเราสามารถเลือกคนจากจํานวนผู้สมัครที่มีคุณภาพได้ ๓) ผลการสรรหาจะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพราะ
เวลาเสนอวิสัยทัศน์ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังทั้งสิ้น ทั้งการนําเสนอและการตอบคําถามของกรรมการ 
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ซึ่งจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายแน่นอน และ ๔) ไม่อยากเห็นความแตกแยกของคณะ ที่ไหนมีการเลือกต้ัง
หรือลงคะแนนที่น่ันมีความแตกแยกแน่นอนไม่มากก็น้อย ส่วนการเลือกต้ังเสียงที่ยอมรับจากคณะก็ไม่ใช่เสียง
ส่วนใหญ่ของคณะเป็นเพียงแค่ชนะเบอร์รองลงมาแค่น้ันเอง ฉะน้ัน ไม่ต้องห่วงว่าต้องไปเอาใจใคร ไม่ต้องเลือกข้าง 
ไม่ต้องให้ผลประโยชน์ข้างใดข้างหน่ึง บริหารคณะด้วยความโปร่งใส ด้วยความเป็นธรรมและเป็นกลาง  
ทั้ง ๔ ประเด็น ล้วนเป็นประโยชน์ของกระบวนการสรรหาทั้งสิ้น 

๑๓. หากการสรรหาเป็นวิธีที่ดี หากบุคคลน้ันได้รับตําแหน่งแต่ไม่ได้การยอมรับนับถือจาก
อาจารย์ในคณะ คณบดีจะลําบากในการทํางาน บางคนเป็นรองศาสตราจารย์แต่ไม่มีใครคบ บางคนตําแหน่งสูง
แต่ไม่มีใครคบก็มี เพราะทําอะไรก็ทําคนเดียว อาจารย์ในคณะไม่สามารถพ่ึงพาอาศัยอะไรได้ ซึ่งเป็นเรื่องจริง
และมีจํานวนมาก  

๑๔. ข้อบังคับฉบับเดิมน้ันไม่ได้ห้ามการมาสมัครเอง ซึ่งกําหนดไว้หลายวิธี และที่สําคัญ
คณะกรรมการสรรหาฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง ๒ ท่าน มาฟังนําเสนอเพียง ๑๕ นาที แล้วบอกว่า
เย่ียมยอด ซักถามอีก ๒ ข้อ ตอบไม่เกินอีก ๒ นาที ซึ่งเช่ือถือได้หรือไม่ แต่หากเป็นคนภายในสามารถบอกได้
ว่าใครเป็นยังไง แต่คนนอกจะมาตัดสินว่าคนน้ีคนน้ันดีจะสามารถเช่ือถือได้หรือไม่ กรรมการสภาวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิย่ิงไม่รู้จักอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเลย แล้วมาตัดสินกันเพียงไม่ก่ีนาที  

๑๕. ในข้อบังคับเค้ากําหนดให้มีการสรรหา แล้วจะมาให้เลือกต้ัง หย่อนบัตร แสดงความยอมรับ
นับถือของอาจารย์ในคณะได้อย่างไร ซึ่งมันผิดเจตนารมณ์ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  

๑๖. ปัญหาการออกข้อบังคับฉบับใหม่เป็นการล็อคการนําเสนอช่ือรายเดียวเข้าสภามหาวิทยาลัย 
การถ่ายโอนอํานาจจากสภามหาวิทยาลัยไปยังคณะกรรมการสรรหา ซึ่งอันตราย ข้อบังคับฉบับเดิมดีอยู่แล้ว
และเป็นที่ยอมรับในองค์กร จึงอยากทราบว่าเสียหายอะไร แต่ในทางตรงข้ามการได้มาซึ่งอธิการบดีบอกชัดเจน
มาตรา ๒๘ (๒) กระบวนการสรรหาอธิการบดีต้องเน้นการมีส่วนร่วม เราเคยทําบ้างหรือไม่ ประเด็นน้ี 
หากมีผู้ไปร้องศาลความมิชอบเกิดขึ้นแน่นอน แต่เราก็ยอมรับและถือว่าเคารพสภามหาวิทยาลัย แต่คณบดี 
ต้องขอยกเว้นเพราะเป็นหน่วยงานราชการ 

๑๗. อย่างไรก็ตามต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
คือต้องสรรหา ข้อบังคับฉบับเดิมผิดเจตนารมณ์  

๑๘. ขอให้เป็นกระบวนการสรรหา ตามมาตรา ๔๓ และขอให้ได้การมีส่วนร่วมจากอาจารย์
อย่างเต็มที่ ในฐานะที่มีเพ่ือนเป็นผู้บริหาร เป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศค่อนข้างมาก  
ไม่เคยเห็นการได้มาซึ่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ในการเลือกต้ัง มีแต่การแต่งต้ังคณะขึ้นมาคณะหน่ึง 
โดยมีประกาศอย่างกว้างขวางให้คนมาสมัคร ซึ่งเป็นตําแหน่งคณบดี แล้วคณะกรรมการฯ จะมากลั่นกรอง 
ให้เหลือจํานวนหน่ึง ให้มานําเสนอวิสัยทัศน์ต่อหน้ากรรมการ อาจารย์ ผู้บริหาร กรรมการสภานักศึกษา
ทั้งหมดฟัง โดยจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ไม่ใช่ให้คนส่วนใหญ่มาลงคะแนน จนในที่สุดเลือกเพียงคนเดียว
เสนอต่ออธิการบดีเห็นชอบ หากอธิการบดีไม่เห็นชอบก็ส่งกลับไปใหม่ อาจจะต้ังกรรมการสรรหาใหม่เลยก็ได้ 
หากอธิการบดีเห็นชอบจึงเสนอสภามหาวิทยาลัย กระบวนการเขาเป็นแบบน้ี แล้วคณะทุกคณะของเขา
สร้างสรรค์ คุณภาพทางการศึกษามากมาย จนกระท่ังผลงานของคณะต่าง ๆ น้ันขายไปทั่วโลก พิมพ์หนังสือ
ขายไปทั่วโลก ประเทศไทยซื้อหนังสือจากมหาวิทยาลัยช่ือดังเกือบทั้งน้ัน ดังน้ัน ต้องดําเนินการให้สอดคล้อง
กับมาตรา ๔๓ ต้องมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีเกณฑ์ในการให้คะแนนอย่าง
ชัดเจน ต้องมี Theme ที่จะให้คะแนน มีก่ีด้าน ด้านใดบ้าง ซึ่งหากจะเอาตามมหาวิทยาลัยที่มี ช่ือเสียง 
อธิการบดีจะไม่ลงไปเป็นประธาน  

 



๒๕ 
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มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และมอบคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนและ
ดําเนินการปรับปรุงต่อไป  
 
  ๔.๔.๒ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การกําหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

 
มหาวิทยาลัยขอถอนระเบียบวาระน้ี 

 
  ๔.๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การจ้างผูเ้กษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกล่ันกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙  

บัดน้ี คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็น
คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ 
 

๔.๕ พิจารณาเรื่องการบรหิารงบประมาณและการเงิน 
 

 ๔.๕.๑ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรพัย์สนิ ครั้งที่ ๒ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒ โครงการ  
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๕,๓๔๘,๔๐๐ บาท ดังนี้  

 ๑)  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ของจังหวัดเชยีงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงิน ๕,๒๔๘,๐๐๐ บาท 

   ๒)  โครงการจัดสอบคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน 
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังเปน็พนักงานครูเทศบาล วงเงิน ๑๐๐,๔๐๐ บาท 



๒๖ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมว่าตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ 
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕ ,๓๔๘ ,๔๐๐ บาท ดังน้ี (๑) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงิน ๕,๒๔๘,๐๐๐ บาท และ (๒) โครงการจัดสอบคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานครูเทศบาล วงเงิน ๑๐๐,๔๐๐ บาท  
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓๕ มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายการจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ครั้งที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒ โครงการ รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของโครงการจัดหารายได้และผล

ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๔๘,๔๐๐ บาท ดังน้ี  
(๑)  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงิน ๕,๒๔๘,๐๐๐ บาท  
(๒)  โครงการจัดสอบคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงาน 

ครูเทศบาล วงเงิน ๑๐๐,๔๐๐ บาท 
 

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 
 
  ๔.๖.๑ รับรองวารสารทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสุข บุณยเนตร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
นําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสุข บุณยเนตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยเสนอขอผลงานวิชาการ บทความวิจัย ๑ เรื่อง ช่ือ Reducing Dust in the Ebony-Dyed 
Yarn with Water Steaming (ปริมาณงาน ๑๐๐%) พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ The Journal of Asian 
Regional Association for Home Economics (ARAHE) Volumn ๒๒ , Number ๒ , ๒๐๑๕  จากการ
ตรวจสอบพบว่าวารสารนี้ไม่ได้อยู่ในรายช่ือวารสารทางวิชาการในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีการ
กําหนด ดังน้ี 

๑. รายช่ือวารสารที่มีช่ืออยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ๑๙ รายช่ือ 
๒. รายช่ือวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ (เอกสารแนบหมายเลข ๑) 

 ดังน้ัน คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการจึงได้อาศัยความตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว  
ในข้อ ๓ (๑) ถึง (๘) (เอกสารหมายเลข ๑) เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นวารสารทางวิชาการของวารสาร 
ARAHE สรุปว่าวารสารน้ีเป็นวารสารทางวิชาการ ด้วยเหตุผล ดังน้ี 



๒๗ 
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๑. ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓ (๑) ถึง (๕) ถึงแม้ว่าวารสารนี้มีลักษณะการพิมพ์เป็น Open Access 
Quarterly (www.arahejournal.com) แต่ไม่อยู่ใน Beall’s List of Predatory Publishers (เอกสารหมายเลข ๒) 
วารสารน้ีมีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจนและสม่ําเสมอ และมี Editorial Board, Journal Publication 
Committee, Guidelines for Authors ตามท่ีปรากฏในเอกสารหมายเลข ๓ 

๒. ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓ (๖) ถึง (๘) วารสารน้ีมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลาย
หน่วยงาน มีบทคัดย่อ มีการตีพิมพ์บทความที่ได้มาตรฐานในทุกบทความ และบทความของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พูลสุข บุณยเนตร (เอกสารหมายเลข ๓) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจึงเห็นสมควรเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้การรับรองวารสารน้ีว่าเป็นวารสารทางวิชาการท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสุข บุณยเนตร 
สามารถนํามาอ้างอิงในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองวารสารทางวิชาการ The Journal of Asian Regional Association for Home 

Economics (ARAHE) และมอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัยให้ทราบ 
เป็นการทั่วไป เพ่ือนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามแล้วส่งไปยังคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ต่อไป 
 
  ๔.๖.๒ การย้ายสังกัดของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ ราย 
 

อาจารย์ถนัด บุญชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานบุคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) นําเสนอท่ีประชุมว่า ด้วย ก.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบการย้ายสังกัดของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๑ อัตรา คือนางสาว 
ดารารัตน์ ศิริลาภา เลขที่ตําแหน่ง ๐๐๑๒ ตําแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า (หัวหน้า
สํานักงานผู้อํานวยการ) สังกัดสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 
ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า (หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ) สังกัดสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
เน่ืองจากได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีสํานักงานผู้อํานวยการเป็นส่วนราชการภายใน 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบการย้ายสังกัดของนางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา เลขที่ตําแหน่ง ๐๐๑๒ สังกัดสํานักงาน

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ย้ายไป สังกัดสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 



๒๘ 
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ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 
๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานและการรับจ่ายเงินกองทนุ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

จํานวน ๒ รายการ ดังนี ้
๑) กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  ๒) กองทุนพฒันานักศึกษา 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ (วาระลบั) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี
เป็นช้ันลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย              
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม   
 
 ๖.๒  (ร่าง) กรอบอัตรากําลงัพนกังานราชการ รอบที ่๔ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  
  
 อาจารย์ถนัด บุญชัย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานบุคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) นําเสนอที่ประชุมว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทํา (ร่าง) กรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ โดยผ่านการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ร่าง) กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๖.๒ นําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ   
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 ๖.๓  การส่งเรื่องใหส้ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตีความ  
กรณีที่มหาวิทยาลัยระงับการดําเนินการเลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  

 
 อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารนําเสนอ 
ที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
ได้พิจารณาเรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
เน่ืองจากจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร พ้นจากตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ต้ังแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จึงทําให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําว่างลง 
จํานวน ๑ ตําแหน่ง น้ัน 
 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่าเน่ืองจากจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร ได้ฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีน้ีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองเชียงใหม่ ซึ่งถ้าหากจ่าสิบตรี
จอห์นนพดล วศินสุนทร ชนะคดีจะทําให้สามารถกลับมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อีก การดําเนินการ
เลือกให้ผู้ใดแทนในขณะน้ีจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของสภามหาวิทยาลัย 
 ที่ประชุมจึงมีมติเห็นสมควรให้ระงับการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ และให้ระงับการดําเนินการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไว้ก่อนจนกว่าจะมี 
คําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ บัดน้ี ได้ล่วงเลยระยะเวลามาพอสมควร ประกอบกับศาลปกครอง
เชียงใหม่ก็ยังไม่มีคําพิพากษา จึงไม่ทราบว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไร เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยมีมติ 
ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตีความและให้ความเห็นในกรณีที่
มหาวิทยาลัยระงับการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป เน่ืองจากเป็นประเด็นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถึงแม้ว่าอาจจะล่าช้าไปแต่ก็ยังดีกว่า 
ไม่ดําเนินการอะไรเลย และเพ่ือเป็นการป้องกันตัวเองอีกทางหน่ึงด้วย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการส่งเรื่องไปหารือข้อกฎหมายกับสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติระงับการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
จากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 ๖.๔  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้งที่ 
๖/๒๕๕๙ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยช้ัน ๒ อาคารราชภัฏ 
เฉลิมพระเกียรติ 
 
 ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  เน่ืองจากการประชุมที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาในการพิจารณาค่อนข้างมาก ทําให้เลิกประชุม
ค่อนข้างเย็น จึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัย จากเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็น ๑๐.๐๐ น. 
เป็นต้นไป  



๓๐ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
เลกิประชุมเวลา ๑๗.๔๐ น.  
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